

แนะเคล็ดลับวิธีการทำบุญสวดมนต์ไหว้พระ....ในเวลา 30 วัน

นำเสนอเมื่อ : 16 ส.ค. 2552

การทำบุญ สวดมนต์ไหว้พระ ถือเป็นกรปฏิบัติโดยปกติวิสัยของทุกคนอยู่แล้ว แต่ทำบุญ สวดมนต์ไหว้พระอย่างไร ให้เกิดผล การเงินการงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่ติดขัดได้เดินทางต่อไปอย่างปลอดโปร่ง รวมถึงช่วยให้คุณคลายความทุกข์ เบียดับแต่สิ่งดีๆ เขามาในชีวิต โดยให้คุณปฏิบัติตามเคล็ดลับวิธีการทำบุญสวดมนต์ไหว้พระในเวลา 30 วัน ดังต่อไปนี้

วันที่ 1 เลือกพระประจำตัว

สำหรับคุณที่ยังไม่มีพระองค์ใดเป็นพระประจำใจที่นับถือ ให้คุณลองเลือกด้วยตัวคุณเองว่าจะนับถือพระองค์ใด เพื่อเป็นพระประจำใจของคุณเอง และหมั่นสวดมนตร ตอนเช้า-เย็น

วันที่ 2 ดูแลเจ้าที่เจ้าทางที่บ้าน

คุณต้องดูแลเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านอย่างสม่ำเสมอ บางคนอาจถวายผลไม้ น้ำทุกวัน หรือบางคนอาจถวาย ผลไม้ น้ำ เดือนละ 4 ครั้ง แลวดแต่สะดวก เพราะว่า เจ้าที่เจ้าทางที่บ้าน ถือเป็น รากฐานสำคัญของทรัพย์สินคุณ

วันที่ 3 กรวดน้ำให้พระแม่ธรณี

การทำบุญตักบาตรพระ ให้อธิฐานจิต ทุกครั้งก่อนใส่บาตรและกรวดน้ำให้พระแม่ธรณีรับรู้การทำบุญของคุณ (เวลาอธิฐานโปรดสงเสียงดัง เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชอบให้พูดเสียงดังๆ)

วันที่ 4 ทำบุญและทำทานด้วย

เมื่อคุณใส่บาตรแล้ว คุณต้องมีกรทำทานกับขอทานหรือเพื่อนร่วมโลก แม้กระทั่งสัตว์ต่างๆ ถ้าเป็นข้างยิ่งดี เพราะคุณจะได้โชคเร็ว

วันที่ 5 หมั่นสวดคาถาแผ่เมตตา

เมื่อคุณไปทำงานพยายามสวดพุทธโธ หรือสวดคาถาเสริมทรัพย์ต่างๆ เพื่อเรียกทรัพย์ หรือสวดคาถา

แต่เมตตาให้สรรพสัตว์ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด เพื่อให้คุณแคล้วคลาดจากศัตรู และพบกับมิตรที่ดี

วันที่ 6 ใส่เงินในกระปุกไปถวายวัด

หากคุณไม่ค่อยมีเวลา ไม่สามารถทำบุญได้ทุกวัน ให้คุณเอาเงินใส่กระปุก อธิฐาน เมื่อเงินเต็มกระปุกแล้วให้นำไปถวายวัด

วันที่ 7 มองภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์สร้างพลังจิต

หากคุณมีเวลาว่าง พยายามมองภาพพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือ พยายามจำให้ได้ทุกสัดส่วน เพราะจะเป็นการฝึกการใจกระแสนจิตเบื้องต้นให้กับคุณ

วันที่ 8 ดอกไม้บูชาพระ

ให้คุณหมั่นบูชาพระด้วยดอกไม้ จะช่วยให้คุณดีขึ้น โดยเฉพาะเวลาคุณไม่สบายใจ การบูชาพระด้วยดอกไม้ จะช่วยให้คุณสบายใจขึ้น

วันที่ 9 หมั่นทำบุญ ปฏิบัติธรรม

คุณควรหาเวลาว่าง พยายามหมั่นทำบุญไหว้พระ ปฏิบัติธรรม หากคุณคิดว่าตอนนี้ชีวิตยังไม่ดีอะไรดี มีแต่ความทุกข์ อย่าพึ่งท้อใจ ให้คิดว่า การทำบุญปฏิบัติธรรม คือ การหลุดพ้น แลแล้วสักวัน ชีวิตคุณจะดีขึ้นจากผลบุญของคุณเอง

วันที่ 10 ทำบุญให้สถานที่ต่างๆ

ให้คุณพยายามทำบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดวงวิญญาณที่อยู่สถานที่ที่คุณได้ไปติดต่อหรือมีผลประโยชน์ต่างๆ แม้กระทั่งบุคคลที่ไปติดต่อ จะช่วยผูกใจให้กับคุณโดยปริยาย คุณต้องพยายามอดทน เพื่อความสำเร็จในชีวิต ซึ่งจะช่วยให้คุณดีขึ้นในไม่ช้า

10 ข้อนี้ให้คุณนำไปสลับใช้ ภายใน 30 วัน
คุณจะโชคดีขึ้นทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมา
หมดทุกข์ไสกโรครภัย แคล้วคลาดปลอดภัย
และที่สำคัญจะช่วยให้คุณสบายใจขึ้นด้วย